



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 28 มกราคม 2563

เรื่อง

1. คอลัมน์: หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน: พืชใช้น้ำน้อยฝ่าแล้งลุ่มเจ้าพระยา
2. หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน : พืชใช้น้ำน้อยฝ่าแล้งลุ่มเจ้าพระยา
3. สศก.แนะเกษตรกรลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์...
4. คอลัมน์: เดินหน้าชน: ปลูกป่าเพิ่มสมดุล
5. ภาพข่าว: ลุยด่านระนอง
6. หนุนเลี้ยงโคเนื้อ-แพะลดพื้นที่ปลูกยางภาคใต้
7. เร่งหาแหล่งน้ำสำรอง
8. พบใช้สารอินทรีย์ผสม'พาราควอต' เตือนอย่าหลงเชื่อขอปชช.แจ้งเอาผิด
9. ตรึงจัดอบรม'สมาร์ทฟาร์มเมอร์'เกษตรกรปราดเปรื่อง
10. โชนแดง'แพร่-ลำปาง-น่าน'ฝุ่นวิกฤตสุด
11. กกต.เคาะซ่อมกำแพงเพชร23กพ.กาบัตร์
12. 'สปก.'เลี้ยงเซาที่ดินแจกเกษตรกรทำกิน

สื่อ

ไทยรัฐ
thairath.co.th
opt-news.com
มติชน
เดลินิวส์
เดลินิวส์
แนวหน้า
แนวหน้า
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
ข่าวสด (กรอบบ่าย)
มติชน (กรอบบ่าย)
กรุงเทพธุรกิจ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

หัวข้อข่าว : คอลัมน์: หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน: พืชใช้น้อยฝ่าแล้งลุ่มเจ้าพระยา

วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 22652 หน้า : 7(ล่างซ้าย)



วิกฤติภัยแล้งลุ่มน้ำเจ้าพระยา 22 จังหวัด มีพื้นที่ทำนาปรัง 7.89 ล้านไร่ มีเกษตรกรทำนาปรังไปแล้ว 2.25 ล้านไร่ เกินกว่าแผนของกระทรวงเกษตรฯ 2.14 เท่า...คงได้เห็นสงครามแข่งขันน้ำเป็นแน่

เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่อีก 5.64 ล้านไร่ มีรายได้ฝ้ายแล้ง **สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** ได้ศึกษาแนวทางการส่งเสริมปลูกพืชทางเลือกใช้น้ำน้อยที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด พบว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วลิสง และ ถั่วเขียว เหมาะสมที่สุด

นอกจากจะเป็นพืชทนแล้ง ดูแลรักษาง่าย ยังเป็นพืชที่ตลาดมีความต้องการสูงเพราะบ้านเรายังผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศ



ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เราผลิตได้ปีละประมาณ 4.73 ล้านตัน ขณะที่ความต้องการใช้อยู่ที่ประมาณ 8.44 ล้านตัน จึงยังมีผลผลิตขาดอีกประมาณ 3.71 ล้านตัน คิดเป็นพื้นที่ปลูก 4.74 ล้านไร่...แต่พื้นที่ที่เหมาะสมและมีศักยภาพในการปลูกในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีเพียง 3.41 ล้านไร่ เท่านั้น ดังนั้น ควรส่งเสริมปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดแทนข้าวนาปรังในพื้นที่ดังกล่าว จะได้ผลผลิตประมาณ 2.67 ล้านตัน...ไม่ส่งผลกระทบต่อราคาแน่นอน เนื่องจากยังไม่เกินความต้องการใช้

โดยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีต้นทุนการผลิตไร่ละ 4,370.18 บาท ราคาที่เกษตรกรขายได้ตันละ 7,810 บาท เกษตรกรจะได้กำไรไร่ละ 1,737.24 บาท

ถั่วลิสง ไม่เพียงจะเป็นพืชสร้างรายได้ ยังเป็นพืชปรับปรุงดิน ปัจจุบันไทยผลิตได้ปีละ 32,810 ตัน ในขณะที่ความต้องการของตลาดใช้อยู่ที่ 115,000 ตัน ยังขาดอยู่อีกประมาณ 80,000 ตัน หากส่งเสริมปลูกถั่วลิสงให้ได้ผลผลิตเพียงพอกับความต้องการใช้พื้นที่ปลูกประมาณ 0.23 ล้านไร่...มีต้นทุนการผลิตอยู่ที่ไร่ละ 5,943 บาท ราคาที่เกษตรกรขายได้ กก.ละ 56.09 บาท...**เกษตรกรมีกำไรสูงถึงไร่ละ 13,800.68 บาท**

ถั่วเขียว ปัจจุบันผลิตได้ปีละประมาณ 112,485 ตัน ความต้องการใช้อยู่ที่ 134,000 ตัน ยังขาดอยู่อีก 20,000 ตัน หากส่งเสริมปลูกให้เพียงพอกับความต้องการ จะต้องใช้พื้นที่ปลูกประมาณ 0.14 ล้านไร่...มีต้นทุนการผลิตไร่ละ 2,397 บาท ราคาที่เกษตรกรขายได้ กก.ละ 21.71 บาท เกษตรกรได้กำไรไร่ละ 642.40 บาท.

ส-เส-๓



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ opt-news.com

หัวข้อข่าว : สศก.แนะเกษตรกรกลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์...

วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : - หน้า : -

“ ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ ”

ค้นหา...



หน้าแรก อปท. นิวส์ ข่าวสาร ข่าวออนไลน์ วิถีใจ อปท. ออนไลน์ สมัครสมาชิก ติดต่อโฆษณา ติดต่อเรา ร่วมงานกับเรา

เกษตรนำไทย

< อีเมลกลับ

คลังสื่อพิมพ์ OPT NEWS ONLINE



สศก.แนะเกษตรกรกลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์-ถั่วเขียว-ถั่วลิสง

27 ม.ค. 2563

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้กำหนดแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2562/63 3 ไร่รอบที่ 2 (นาปรัง) จำนวน 4.54 ล้านไร่ โดยข้อมูลเบื้องต้นจากการรายงานผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ณ วันที่ 8 ม.ค. 63 พบว่ามีการเพาะปลูกข้าวนาปรังแล้ว 3.12 ล้านไร่ หรือ 68.72% ของแผน

สำหรับเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา (22 จังหวัด) มีพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังประมาณ 7.89 ล้านไร่ ซึ่งในปี 2563 เกษตรกรปลูกข้าวนาปรังไปแล้ว 2.25 ล้านไร่ (แบ่งเป็น ในเขตชลประทาน 1.59 ล้านไร่ ซึ่งไม่อยู่ในแผนการเพาะปลูก และนอกเขตชลประทาน 0.66 ล้านไร่) คิดเป็น 2.14 เท่าของแผนการปลูกข้าวนาปรังในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา (22 จังหวัด) ดังนั้นจะเหลือพื้นที่ที่ยังไม่ปลูกข้าวนาปรัง ประมาณ 5.64 ล้านไร่

ทั้งนี้ หากเกิดภัยแล้งอาจจะเกิดปัญหาการที่พาทันในเรื่องการแย่งน้ำระหว่างเกษตรกร และปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ในบางพื้นที่ รวมทั้งปัญหาในเรื่องที่เกษตรกรบางส่วนต้องซื้อน้ำหรือสูบน้ำจากแหล่งน้ำสาธารณะเพื่อไม่ให้ข้าวที่ปลูกไปแล้วเสียหาย ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตข้าวนาปรังมีแนวโน้มสูงขึ้น

สศก.ได้ศึกษาแนวทางการส่งเสริมปลูกพืชทางเลือกที่ใช้น้ำน้อยกว่าที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดสำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา (22 จังหวัด) ที่ยังไม่ได้ปลูกข้าวนาปรัง ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และพืชตระกูลถั่ว (ถั่วลิสง ถั่วเขียว) เนื่องจากเป็นพืชที่ทนแล้ง และดูแลรักษาง่าย โดยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผลิตได้ปีละประมาณ 4.73 ล้านตัน ขณะที่ความต้องการใช้อยู่ที่ประมาณ 8.44 ล้านตัน ผลผลิตจึงขาดอีกประมาณ 3.71 ล้านตัน (คิดเป็นพื้นที่ปลูก 4.74 ล้านไร่)

แต่มีพื้นที่ที่เหมาะสมและมีศักยภาพในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา (22 จังหวัด) เพียง 3.41 ล้านไร่เท่านั้น ซึ่งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีต้นทุนการผลิต 4,370.18 บาท/ไร่ ราคาที่เกษตรกรขายได้ 7,810 บาท/ตัน เกษตรกรจะได้ผลตอบแทนสุทธิ (กำไร) จากการส่งเสริมปลูกในพื้นที่ที่เหมาะสม 1,737.24 บาท/ไร่ ทั้งนี้ คาดว่าจะได้ผลผลิตประมาณ 2.67 ล้านตัน (คำนวณจากผลผลิตต่อไร่ 782 กก.) ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อราคาแน่นอน เนื่องจากยังไม่เกินความต้องการไว้

ถั่วลิสง เป็นพืชปรับปรุงพันธุ์ดี โดยปัจจุบันผลิตได้ปีละประมาณ 32,810 ตัน ขณะที่ความต้องการใช้อยู่ที่ประมาณ 115,000 ตัน ส่งผลให้ผลผลิตถั่วลิสงยังไม่เพียงพอประมาณ 80,000 ตัน ดังนั้นหากจะส่งเสริมปลูกถั่วลิสงทดแทนการปลูกข้าวนาปรังและให้เพียงพอความต้องการอีก 80,000 ตัน จะต้องใช้พื้นที่ปลูกประมาณ 0.23 ล้านไร่ (คำนวณจากผลผลิตต่อไร่ 352 กก.) โดยถั่วลิสงมีต้นทุนการผลิต 5,943 บาท/ไร่ ราคาที่เกษตรกรขายได้ 56.09 บาท/กก. เกษตรกรจะได้ผลตอบแทนสุทธิ (กำไร) ถึง 13,800.68 บาท/ไร่

ถั่วเขียว นอกจากเป็นพืชช่วยเพิ่มธาตุอาหารในดินแล้ว ยังใช้น้ำน้อยและดูแลรักษาง่าย ปัจจุบันผลิตได้ปีละประมาณ 112,485 ตัน ขณะที่ความต้องการใช้อยู่ที่ประมาณ 134,000 ตัน ส่งผลให้ผลผลิตถั่วเขียวยังไม่เพียงพอประมาณ 20,000 ตัน ดังนั้น หากจะส่งเสริมปลูกถั่วเขียวทดแทนการปลูกข้าวนาปรังและให้เพียงพอความต้องการอีก 20,000 ตัน จะต้องใช้พื้นที่ปลูกประมาณ 0.14 ล้านไร่ (คำนวณจากผลผลิตต่อไร่ 140 กก.) โดยถั่วเขียว มีต้นทุนการผลิต 2,397 บาท/ไร่ ราคาที่เกษตรกรขายได้ 21.71 บาท/กก. เกษตรกรจะได้ผลตอบแทนสุทธิ (กำไร) 642.40 บาท/ไร่



ฉบับที่ 324 ฝึกหลัง วันที่ 17-31 มกราคม 2563

ติดตามฉบับนี้ 1 เพื่อกับของไทย YouTube คลิกเลย... ติดตามฉบับนี้ได้ www.youtube.com/opt-news

facebook คลิกเลย... ติดตามฉบับนี้ได้ www.facebook.com/optnews

twitter คลิกเลย... ติดตามฉบับนี้ได้ https://twitter.com/opt_news





เดินหน้าชน ปลูกป่าเพิ่มสมดุล

ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือพีเอ็ม 2.5 หลายพื้นที่ในช่วงนี้เป็นอีกบทเรียนถึงผลร้ายจากการละเลยดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง

ประเทศไทยมีบทเรียนหลายครั้งจากผลการทำลายล้างสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการตัดไม้ทำลายป่า ส่งผลให้เสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินมากมาย

ย้อนไปเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2531 เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ที่ ต.กะทูน อ.พิบูล จ.นครศรีธรรมราช มีทะเลโคลน และต้นไม้บนเทือกเขาหลวงไหลเข้าถล่มทั้งตำบล

ถัดมาอีกปีเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2532 พายุไต้ฝุ่นเกย์พัดถล่มชายฝั่งอ่าวไทยที่ภาคใต้ โดยเฉพาะ อ.ปะทิว และ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

จาก 2 ภัยพิบัติธรรมชาตินี้ที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก และทรัพย์สินเสียหายมหาศาล ครม.จึงมีมติเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2533 กำหนดให้วันที่ 14 มกราคม เป็น **"วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ"** ตามที่กระทรวงเกษตรฯเสนอ

ทำไมเป็นวันที่ 14 มกราคม ก็เพราะเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2532 ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงลงพระปรมาภิไธยใน พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ 2484 และ พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ 2504 ที่ให้อำนาจ รว.เกษตรฯ มีอำนาจสั่งการให้สัมปทานป่าไม้สิ้นสุดลง

หลัง พ.ร.ก.มีผลบังคับใช้ ครม.มีมติอนุมัติให้ รว.เกษตรฯ สั่งยุติสัมปทานป่าไม้ 276 ป่า เนื้อที่กว่า 96 ล้านไร่

ช่วยให้ประเทศไทยชะลอการทำลายล้างป่าไม้ลงได้บ้าง แต่กระนั้นป่าไม้ของไทยก็ถูกทำลายไปมากแล้ว

จากข้อมูลที่มีการบันทึกเมื่อปี 2504 ประเทศไทยมีพื้นที่ป่ากว่า 2.7 แสน ตร.กม.หรือประมาณ 53% ของพื้นที่ประเทศไทย 513,115 ตร.กม. หรือ 321 ล้านไร่

เมื่อปี 2519 พื้นที่ป่าเหลือ 2.2 แสน ตร.กม.หรือประมาณ 43% ปี 2521 เหลือ 1.7 แสน ตร.กม. หรือ 34% และปี 2528

เหลือประมาณ 1.5 แสน ตร.กม. หรือ 29%

หลังยุติสัมปทานป่าไม้ ฟื้นป่าเพิ่มขึ้นบ้าง แต่เพิ่มในอัตราที่ต่ำมาก ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 1.6 แสน ตร.กม. หรือ 102 ล้านไร่ ประมาณ 31.5% ของพื้นที่ประเทศไทย เนื่องจากยังมีการลักลอบตัดไม้และบุกรุกป่า

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จึงมีนโยบายที่จะเพิ่มพื้นที่ป่าทั่วประเทศอย่างน้อย 40% ของพื้นที่ประเทศ

เมื่อวันที่ 13 มกราคมที่ผ่านมา ทส. โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติฯ ร่วมกับจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 250 ปี และในโอกาสวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ 2563 ที่หมู่ 3 ต.ปากทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี กว่า 10 ไร่ ซึ่งเป็นป่าชายเลนเสื่อมโทรม มี **วราวุธ ศิลปอาชา** รัฐมนตรีว่าการ ทส.เป็นประธาน

"วราวุธ" บอกว่า **พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา** นายกรัฐมนตรีมีนโยบายต่อรัฐบาลไว้ชัดเจนเกี่ยวกับการปกป้องรักษาพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยให้ความสำคัญกับการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ

ทั้งนี้ ต้องบริหารจัดการการให้ประชาชนอยู่ร่วมกับป่าและทำกินได้อย่างเหมาะสม พร้อมสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เชื่อว่าการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ดำเนินการควบคู่กันได้ หากสร้างสมดุลได้

การเพิ่มพื้นที่ป่าต้องใช้เวลาและกำลังพลนับไม่ถ้วนกว่าป่าจะสมบูรณ์ดังเดิม เราอาจไม่เห็นต้นไม้เติบโตในยุครา แต่เชื่อมั่นว่าลูกหลานของเราจะเห็นป่าที่สมบูรณ์

"พร้อมผลักดันนโยบายเพิ่มพื้นที่ป่าไม้โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น โครงการบวงพระชะรา่วมใจ ปลูกไม้มีค่า 10 ล้านต้นทั้ง 77 จังหวัด จนถึงปัจจุบันมีประชาชนร่วมปลูกต้นไม้แล้วกว่า 12 ล้านต้น" รว.วราวุธยืนยันเดินหน้าเพิ่มพื้นที่ป่า

แม้การปลูกต้นไม้วันนี้ ที่กว่าจะเห็นผลเป็นป่าจะอีกนานหลายสิบปี และยังห่างไกลกับเป้าหมายที่จะพลิกฟื้นผืนป่าให้กลับมามีสมบูรณ์ดังอดีต

แต่อย่างน้อยการร่วมกันปลูกต้นไม้วันนี้ จะช่วยเพิ่มความสมดุลระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ไม่ให้ถอยห่างต่างกว่าเดิม

สรารวุธ สิทธิเยี่ยม



☑ ลุยด่านระนอง : นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ นายมนัส กำเนิดมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ นายสุวิทย์ กชสิงห์ ผู้ตรวจราชการกรมประมง พร้อมคณะลงพื้นที่ จ.ระนอง ตรวจสอบประมงและตลาดซื้อขายสัตว์น้ำ กำชับคุมเข้มสัตว์น้ำต่างชาติทะลักเข้าไทย พร้อมแก้ปัญหาราคาสัตว์น้ำในประเทศไทย ณ สำนักงานวิจัยประมงทะเล

หมุนเลี้ยงโคเนื้อ-แพะลดพื้นที่ปลูกยางภาคใต้

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถานีปฏิบัติการสัตวศาสตร์ นาทวี จ.คลองทราช อ.นาทวี จ.สงขลา พร้อมนายชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผวจ.สงขลา ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้การต้อนรับว่า ปัจจุบันราคายางในประเทศและในตลาดโลกมีแนวโน้มลดลง ตลอดจนราคาปาล์มและการเกิดโรคในพืชทำให้เกษตรกรเกิดความเดือดร้อน มีรายได้น้อยเพียงพอดังนั้น กระทรวงเกษตรฯ จึงมีโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวข้อง (เกษตรสร้างชาติ) ภายใต้ความร่วมมือ ระหว่าง กระทรวงเกษตรฯ กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ขึ้นซึ่งในพื้นที่ จ.สงขลา เหมาะสมในการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อและแพะ เป็นอาชีพทางเลือกให้กับเกษตรกร เพื่อลดพื้นที่ปลูกยาง อีกทั้งราคาสินค้าปศุสัตว์ขณะนี้แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น มีตลาดรองรับชัดเจน โดยโคเนื้อและแพะส่งออกไปยังประเทศมาเลเซียมากที่สุด ปีละกว่า 1 แสนตัว ดังนั้น เรื่องตลาดจึงไม่่าเป็นห่วงแต่สิ่งที่เกษตรกรขาดคือแหล่งเงินทุน ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าว จะสามารถสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรเพิ่มโอกาสทางอาชีพได้

นายประภัตร กล่าวต่อไปว่า กระทรวงเกษตรฯโดยกรมปศุสัตว์ และม.สงขลานครินทร์ รวมทั้งเครือข่ายสถาบัน เครือข่ายผู้เลี้ยงโคเนื้อและแพะเนื้อ จึงร่วมมือกันขับเคลื่อนโครงการฯ โดยผลิตโคและแพะต้นแม่ เพื่อให้เกษตรกรนำไปเลี้ยงขุนจำหน่าย รวมทั้งผลิตแม่โคและฐาน โดยมี ธ.ก.ส. เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านการเงิน และมีเจ้าหน้าที่ ม.สงขลานครินทร์ และกรม



ปศุสัตว์ เป็นที่เลี้ยงให้ความรู้ด้าน

วิชาการและติดตามการดำเนินงาน ถือเป็นความช่วยเหลือที่มีความสำคัญที่มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ ด้วย จะทำให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง และเติบโตอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นประโยชน์กับนักศึกษาเป็นการสอนวิธีทำธุรกิจ พร้อมทั้งได้เรียนรู้อาชีพปศุสัตว์ โดยรัฐบาลสนับสนุนแหล่งมาตลาดเพื่อการเกษตร และพัฒนาพื้นที่ของสถานีปฏิบัติการสัตวศาสตร์ให้เป็นศูนย์กลางบริการอาหารสัตว์ ผลิตอาหารสัตว์ได้วันละประมาณ 20 ตัน ตลอดจนเป็นคอกกักศูนย์กลางรับซื้อวัวจากเกษตรกรส่งออกไปยังต่างประเทศ

สถานีปฏิบัติการสัตวศาสตร์ นาทวี มีพื้นที่ 344 ไร่ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 33 มีภารกิจหลักในการผลิตโคเนื้อเพื่อเป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนการสอนการฝึกปฏิบัติการ

ของนักศึกษาภาควิชาชีพสัตวศาสตร์และสถาบันอื่น ๆ รวมทั้งเป็นแหล่งสนับสนุนงานวิจัยของคณาจารย์ และให้บริการวิชาการสู่ชุมชน ตลอดจนมีส่วนในการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงโคเนื้อแก่เกษตรกรและผู้สนใจ อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้การเลี้ยงโคพื้นเมือง ปัจจุบันมีโค 80 ตัว ปัญหาที่พบคือ หญ้าอาหารสัตว์มีไม่เพียงพอในช่วงหน้าแล้ง เกิดปัญหาสุขภาพสัตว์ตามมาอ่อนแอต่อเชื้อโรคการตายสูงกว่าปกติ จากนั้นตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์

เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง (คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.สงขลานครินทร์) โดยเยี่ยมชมโรงเรือนแพะแบล็คเบงกอล และแพะสามีพระราชทาน พร้อมรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานและมอบนโยบายด้านปศุสัตว์ให้กับเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 170 ไร่ มีฝูงแพะพระราชทาน 56 ตัว และแพะของมหาวิทยาลัยฯ 450 ตัว รวมทั้งมีแปลงหญ้าพลิกเขตทุลุ่ม เนเปียร์ และมะรุบพระราชทาน โดยใช้เป็นสถานที่ในการสอน วิจัย ฝึกอบรม และสนับสนุนภารกิจของมูลนิธิชัยพัฒนา.

เร่งหาแหล่งน้ำสำรอง

ช่วยอีสานพื้นที่แล้ง บุรีรัมย์ไม่มีประปาใช้ ปชช.แห่ขอขุดบาดาล

รมว.เกษตรฯห่วงอีสานแล้งจัด
โดยเฉพะบุรีรัมย์ ประกาศเขตภัยพิบัติ
แล้ว 8 อำเภอ ขาดน้ำผลิตประปา
เร่งผันจากแหล่งน้ำสำรองเดิมอ่าง

▶▶▶ ต่อ : แล้ง -หน้า 11

แล้ง

จะเข้มา-ห้วยตลาด อ่างฯหลักที่ปัจจุบัน
แห้งขอด พร้อมเร่งแจกน้ำบรรเทาความ
เดือดร้อน ขณะที่ชาวบ้านหลายอำเภอแห่ยื่น
ขอเจาะบาดาลที่ ทสจ.จังหวัด มากถึง 170 บ่อ
เมื่อวันที่ 27 มกราคม นายเฉลิมชัย
ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า เป็นห่วง
สถานการณ์ภัยแล้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ซึ่งปีที่ผ่านมา ฝนตกต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ย
น้ำในอ่างเก็บน้ำมีน้อย โดยเฉพาะจ.บุรีรัมย์
ได้รับรายงานว่ามีแนวโน้มไม่เพียงพอ
สนับสนุนน้ำเพื่อผลิตประปา จึงสั่งการ
ให้นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดี
กรมชลประทาน หาแนวทางสำรองน้ำ
เพิ่มเติม เพื่อพอใช้ตลอดฤดูแล้งนี้จนถึง
ต้นฤดูฝนปีหน้าด้วย

ทั้งนี้ โครงการชลประทานบุรีรัมย์
รายงานว่า ปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำห้วย
จะเข้มาและอ่างเก็บน้ำห้วยตลาดมี
น้ำรวมกันประมาณ 2.028 ล้าน ลบ.ม.
จากการประชุมร่วมกัน เพื่อพิจารณา
สถานการณ์น้ำในเขต จ.บุรีรัมย์ ระหว่าง
สำนักชลประทานที่ 8 และการประปา
ส่วนภูมิภาค (กปภ.) เขต 8 คาดว่าจะ
รองรับการผลิตประปาได้ถึงวันที่ 30 มีนาคม
ที่ผ่านมา ได้แก้ไขโดยสูบน้ำที่สถานี
ลำปลายมาศ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา เข้า
อ่างเก็บน้ำห้วยจะเข้มาและอ่างเก็บน้ำ

ห้วยตลาด แต่ยังไม่เพียงพอ จึงมีแผนจะ
ผันจากอ่างเก็บน้ำลำจังหันและอ่างเก็บน้ำ
ลำปะเทีย เทศบาลตำบลประโคนชัย
อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ซึ่งสามารถใช้ได้
อีก 1 เดือน

จากแนวทางการจัดหาเพิ่มเติม
ดังกล่าว ทำให้มีปริมาณน้ำสำรองไว้ใช้ได้
ถึงประมาณวันที่ 30 พฤษภาคม จากนั้น

จะใช้น้ำจากระบบผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำ
ห้วยสาว ซึ่งอยู่ระหว่างก่อสร้าง โดย
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) คาดว่า
จะเสร็จประมาณวันที่ 7 พฤษภาคม อีกทั้ง
ประสานกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
ทำฝนหลวงในเขตพื้นที่รับน้ำของอ่างฯ
ห้วยจะเข้มา เพื่อเพิ่มน้ำในอ่างมากที่สุด

ด้านนายทองเปลวกล่าวถึง
สถานการณ์ภัยแล้งในเขตสำนักงาน
ชลประทานที่ 8 ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่
จ.นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และ
ศรีสะเกษ ว่า ล่าสุดกระทรวงมหาดไทย
ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย
ภัยแล้ง 2 จังหวัด ซึ่งเป็นพื้นที่นอกเขต
ชลประทาน นครราชสีมา 8 อำเภอ ได้แก่
โนนสูง จักราช ปักธงชัย เทพารักษ์
โนนไทย แก้งสนามนาง และสีแก้ว ส่วน
บุรีรัมย์ 8 อำเภอ ได้แก่ พลับพลาไชย
ประโคนชัย โนนดินแดง หนองหงส์
ละหานทราย นางรอง และเฉลิมพระเกียรติ
สำหรับ จ.สุรินทร์ มีปัญหาขาดแคลนน้ำ
เพื่ออุปโภคบริโภคในนอกเขตชลประทาน
จึงร่วมกับเทศบาล ด.ก้งแอน อ.ปราสาท
ผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยตลาดมาจ่ายอ่าง
เก็บน้ำสุวรรณภา รวม 918,240 ลบ.ม.
เพื่อช่วยเหลือ 2,625 ครัวเรือน ใน
8 หมู่บ้าน ส่วนจ.ศรีสะเกษ ส่งรถบรรทุก
น้ำและเครื่องสูบน้ำเข้าช่วยเหลือพื้นที่
นอกเขตชลประทานแล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์
ภัยแล้งในจ.บุรีรัมย์ ขณะนี้ขยายวงกว้าง
ต่อเนื่อง จังหวัดประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัย
แล้ว 8 อำเภอ ราษฎรเดือดร้อนกว่า

31,000 ครัวเรือน เนื่องจากภาวะฝน
ทิ้งช่วงแหล่งกักเก็บน้ำทั้งขนาดใหญ่ และ
สระกลางหมู่บ้านต้นเงิน แห่งขอ ไม่มี
น้ำผลิตประปาบริการประชาชนได้ ล่าสุด
ประชาชนและเกษตรกรหลายอำเภอได้ยื่น
ขออนุญาตขุดเจาะบ่อบาดาล ที่สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดบุรีรัมย์ มากถึง 170 บ่อ เพื่อ
ดึงน้ำใต้ดินไปใช้อุปโภคบริโภคในครัวเรือน และ
ปลูกพืชผักสวนครัว หรือพืชอายุสั้นไว้
บริโภคและขายเป็นรายได้เลี้ยงครอบครัว
ช่วงหน้าแล้ง

นอกจากชาวบ้าน และเกษตรกร
จะยื่นขออนุญาตขุดเจาะบ่อบาดาลสำหรับ
ใช้ในครัวเรือนแล้ว ในปี 2563 จ.บุรีรัมย์
ได้รับงบประมาณ เป็นงบกองทุนเฉพาะกิจ
จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อดำเนินการ
ขุดเจาะบ่อบาดาล 57 บ่อ และงบ
ฉุกเฉินของพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรี อีก 89 บ่อ เพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน
ขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่ในการ
ดำเนินการขุดเจาะ

นางจันทร์เพ็ญ เจริญชันษา รักษา
ราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จ.บุรีรัมย์ กล่าวว่า ช่วงนี้ได้มีประชาชน
มายื่นขออนุญาตขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อใช้
ในครัวเรือนและปลูกผักมากถึง 170 บ่อ
เนื่องจากหลายพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง
อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลพบว่า ก่อนหน้านี้
ทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จ.บุรีรัมย์ และกรมทรัพยากร
น้ำบาดาล 5 ได้ขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่
หมู่บ้านต่างๆ กระจายทั่วทั้งจังหวัดแล้ว
4,754 บ่อ และปี 2563 ก็ได้รับงบประมาณ
ขุดเจาะบ่อบาดาลเพิ่มอีก 146 บ่อ ขณะนี้
ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบสภาพพื้นที่

เช่นเดียวกับ ที่ จ.พิจิตร สถานการณ์
ภัยแล้ง ในพื้นที่ยังส่งผลกระทบต่อขยายวง
กว้างต่อเนื่อง หลังชลประทานงดจ่ายน้ำ
ทำให้น้ำในคลองชลประทาน แหล่งน้ำแห่งเดียว
ที่ใช้ดูแลต้นส้มโอแห่งขอจนไม่มีน้ำ
เหลือเพียงพอให้นำขึ้นมาใช้ทำเกษตรได้
โดยเฉพาะสวนส้มโอ ด.เมืองเก่า อ.เมือง

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 28 มกราคม 2563

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14154

Col.Inch: 58.01

Ad Value: 72,512.50

หน้า: 1 (บนขวา), 11

PRValue (x3): 217,537.50

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: เร่งหาแหล่งน้ำสำรอง

พิจิตรแหล่งปลูกส้มโอพันธุ์พื้นเมือง
แหล่งใหญ่ของจังหวัด ต้นส้มโอใบเหี่ยวเฉา
ผลส้มโอที่ใกล้เก็บผลผลิต ที่มีลักษณะลูก
เป็นสีเหลือง หลุดร่วงจำนวนมาก สร้าง
ความเสียหายเกษตรกรขาดรายได้จากการ
เก็บผลส้มโอเพื่อจำหน่าย เนื่องจากขาด
น้ำ เป็นเวลานาน อาจทำให้ต้นส้มโออายุ
กว่า 10 ปี จะยืนต้นตายจากภัยแล้ง

พบใช้สารอินทรีย์ผสม'พาราควอต' เดือนยาหลงเชื่อชอบชช.แจ่งเอาผิด

เมื่อวันที่ 27 มกราคม น.ส.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวถึงการตรวจสอบสารอินทรีย์ ที่เครือข่ายอาสาสมัครแม่กลอง อ้างว่าเป็นสารสกัดสมุนไพรใช้ทดแทนสารพาราควอต ว่าผลการตรวจสอบสารในห้องปฏิบัติการ พบว่าสารดังกล่าวมีพาราควอตไดคอลลีไรต์ปนอยู่ 2.49% ซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้ขอให้เครือข่ายดังกล่าว แจ้งสถานที่จำหน่ายให้ชัดเจน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ จากข้อมูลเครือข่ายฯ พบว่ามีศูนย์การเรียนรู้ ซึ่งมีสมาชิกวุฒิสภา ในฐานะกรรมการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ มาเยี่ยมชมเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 และยังคงกล่าวชื่นชมความสามารถของผู้คิดค้นผลิตสารนี้ พร้อมกับอ้างว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สนับสนุนการใช้สารสกัดจากสมุนไพร ซึ่งเป็นสารอินทรีย์ใช้ในการกำจัดวัชพืชและศัตรูพืช และเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน

ทางเครือข่าย ระบุว่ากระแสต่อต้านสารเคมีโดยเฉพาะพาราควอตและไกลโฟเซต รวมถึงคลอไพริฟอส ทำให้เกษตรกรหันไปใช้สารที่ผู้ผลิตอ้างว่าเป็นสารอินทรีย์หรือชีวภัณฑ์ มีฤทธิ์กำจัดวัชพืชและศัตรูพืช เทียบเท่า 3 สารดังกล่าว ทำให้เกษตรกรหลงเชื่อ โดยไม่ทราบว่าถูกหลอกลวง หารู้ไรก็ดี กรมวิชาการเกษตรขึ้นทะเบียนสารชีวภัณฑ์ที่ไม่มีสารพิษตกค้างในผลผลิตและสิ่งแวดล้อม มีทั้งสิ้น 73 ทะเบียน



ตรังจัดอบรม'สมาร์ทฟาร์มเมอร์'เกษตรกรปราดเปรื่อง

ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอ สิเกา ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง เมื่อวันก่อน นาย นิกร ชิดเชื้อ รักษาการตำแหน่งเกษตรอำเภอ สิเกา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร อำเภอสิเกา จัดอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกร ปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจำปี 2563 โดยประเมินคุณสมบัติ Smart Farmer และจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (Individual Farm Production Plan-IFPP)

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ กำหนดนโยบายการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer โดยมี Smart Officer เป็น

เพื่อนคู่คิด เพื่อให้เกษตรกรไทย มีความพร้อม มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพ ด้านการเกษตรสอดคล้องกับวิถีชีวิตและ ลักษณะการประกอบอาชีพของแต่ละบุคคล มีการให้ความสำคัญในการใช้องค์ความรู้ และ ข้อมูลในการตัดสินใจ มีการนำเทคโนโลยี ภูมิปัญญา และวิธีการปฏิบัติที่ดีมาใช้หรือ พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร โดยตระหนักถึง คุณภาพและปริมาณความต้องการของตลาด รวมถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม และดำเนินการพัฒนาเกษตรกรมา อย่างต่อเนื่อง.

โชนแดงแพร์-ลำปาง-น่าน'ฝุ่นวิกฤตสุด

ร.ร.งดเข้าแถวกลางแจ้ง ราชภัฏให้สอนออนไลน์

ฝุ่นพิษหนักภาคเหนือวิกฤต
ฝุ่นพิษเกินมาตรฐานอื้อ'แพร์-
ลำปาง-น่าน'อ่วม □อ่านต่อหน้า 7

● ฝุ่นวิกฤต □ ต่อจากหน้า 1

พื้นที่สีแดงกระทบสุขภาพ มหาวิทยาลัยดัง
ลำปางประกาศให้สอนออนไลน์แทนแล้ว ไม่
ต้องให้นักศึกษาฝ่าฝุ่นไปเรียน โรงเรียนที่ตั้ง
งดเข้าแถวหน้าเสาธง ระบุปัญหาฝุ่นทำใ้
นักเรียนมีปัญหาด้านสุขภาพ บางคนเลือด
กำเดาไหล บั๊กดูแอลกอฮอล์รัฐบาลไม่ได้นั่ง
นอนใจ เผยปฏิบัติการรับมือ ทบ.ร่วมปลก.ส่ง
ส.บรรเทาสาธารณภัยไปภาคเหนือ สนับสนุน
แก้ไฟป่า หมอกควัน ลดปริมาณฝุ่นละออง

เมื่อวันที่ 27 ม.ค. กรมควบคุมมลพิษ(คพ.)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(ทส.) รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก
หรือพีเอ็ม 2.5 (PM2.5) ในพื้นที่กทม.และ
ปริมณฑล จำนวน 59 สถานี ตรวจวัดค่าได้
11-31 มกค./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50
มกค./ลบ.ม) ปริมาณฝุ่นละอองในภาพรวมมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นหลายพื้นที่เมื่อเทียบกับช่วง
เช้าของวันที่ 26 ม.ค.แต่ยังอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานทุกพื้นที่ ประชาชนทำกิจกรรมกลาง
แจ้งได้ตามปกติ ทั้งนี้ คพ. ยังคงรายงาน
สถานการณ์และแจ้งประสานข้อมูลให้หน่วย
งานที่เกี่ยวข้องดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแล
ภารกิจตามมาตรการภายใต้แผนปฏิบัติการจับ
เคลื่อนวาระแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่สถานการณ์ในพื้นที่ภาคเหนือ ฝุ่น
ละอองขนาดเล็กพีเอ็ม 2.5 เกินเกณฑ์มาตรฐาน
ในระดับวิกฤตสีแดง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
5 พื้นที่ สูงสุดที่ ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ 152
มกค./ลบ.ม. ส่วนจ.ลำปางที่ต.พระบาท
ต.แม่เกาะ 144 มกค./ลบ.ม. ต.แม่เกาะ
อ.แม่เกาะ 138 มกค./ลบ.ม. ต.สบป่าด
อ.แม่เกาะ 100 มกค./ลบ.ม. และต.โนเวียง
อ.เมือง จ.น่าน 95 มกค./ลบ.ม. ส่วนพื้นที่สีส้ม
เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ จำนวน 3 พื้นที่

ได้แก่ ต.บ้านด้อม อ.เมือง จ.พะเยา 83 มกค./
ลบ.ม., ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 65 มกค./
ลบ.ม., ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน
50 มกค./ลบ.ม. ภาคกลางและตะวันตก
ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 55 มกค./
ลบ.ม. และต.บ้านเหนือ อ.เมืองจ.กาญจนบุรี
57 มกค./ลบ.ม.

สำหรับการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มีค่า
คุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐาน จากสถานการณ์
ฝุ่นละอองพีเอ็ม 2.5 สูงเกินมาตรฐาน กระทรวง
สาธารณสุขได้แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในกลุ่ม
เสี่ยงทางสุขภาพที่จะได้รับผลกระทบ ได้แก่
เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และ ผู้มีโรค

วันเดียวกัน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกฯและกลาโหม ออกแถลงการณ์ ฝุ่น
PM2.5 ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจว่า
สถานการณ์ปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในช่วง
ที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้อง
ประชาชน สาเหตุเกิดจากหลายปัจจัยที่แตก
ต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ รัฐบาลมีความห่วงใย
และไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้กำหนดมาตรการและ
แนวทางการป้องกันมาอย่างต่อเนื่อง และได้
ประกาศให้การแก้ไขปัญหาหมอกพิษด้านฝุ่น
ละอองเป็นวาระแห่งชาติ ออกมาตรการและ
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนฯ เพื่อเร่งแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว โดยเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ การป้องกันและ
ลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง หรือแหล่งกำเนิด
และการเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบ เครื่องมือ
และกลไกการบริหารจัดการทุกกระทรวงที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวง



ประจำตัว ในพื้นที่ที่ฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน
หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมหรือออกกำลังกาย
กลางแจ้ง หากจำเป็นต้องออกนอกบ้านเป็น
เวลานาน ควรสวมหน้ากากอนามัยเพื่อ
ป้องกันฝุ่นละออง รวมถึงป้องกันโรคติดต่อ
ในระบบทางเดินหายใจ โดยประชาชน
ติดตามสถานการณ์ได้ทางเว็บไซต์
Air4Thai.com แอปพลิเคชัน Air4Thai และ
bangkokairquality.com

🏠 **รณรงค์** - ภาคี
เครือข่ายด้านการท่องเที่ยว รณรงค์ป้องกันฝุ่น
ควันพิษและไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ โดยแจก
หน้ากากกันฝุ่นท่องเที่ยว
ตั้งจุดล้างมือด้วยเจลฆ่า
เชื้อตามแหล่งท่องเที่ยว
สำคัญใน จ.เชียงใหม่
เมื่อวันที่ 27 ม.ค.

มหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม และอื่นๆ ทั้งหมดถูกกำหนดอยู่ในแผนปฏิบัติการระยะสั้นและระยะยาว

นายกฯกล่าวว่า รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าฯกทม. และผู้ว่าฯทุกจังหวัด ใช้ระบบบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จหรือ Single Command ให้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเข้มงวด กำกับดูแลควบคุมแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง ทั้งจากยานพาหนะ โรงงานอุตสาหกรรม และการเผาในที่โล่ง โดยให้รายงานผลการการแก้ไขปัญหามาถึงกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง เพื่อรายงานให้รัฐบาลทราบเป็นประจำวันจนถึงผลการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติรายกิจกรรม

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า สำหรับการแก้ไขปัญหาในระยะยาวนั้น รัฐบาลมีแผนเร่งการพัฒนาาระบบโครงข่ายขนส่งสาธารณะให้เชื่อมโยงกันทุกระบบ การปรับปรุงมาตรฐานการระบายน้ำทางอากาศจากรถยนต์ใหม่ รวมถึงรถโดยสารสาธารณะ การปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง และส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้า พร้อมกับกำชับให้หน่วยงานเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดหรือให้แล้วเสร็จก่อนกำหนด สำหรับภาคการเกษตรจะมีการรณรงค์ให้ใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุการเกษตร เพื่อไม่ให้มีการเผา และส่งเสริมเกษตรกรที่ไม่ใช้วิธีการเผา การปรับเปลี่ยนร่องการปลูกพืชการเกษตรให้สามารถใช้เครื่องมือได้ โดยเฉพาะอ้อยโรงงานเอกชนต้องร่วมมือกันจัดหาเครื่องจักรที่มีราคาสูงให้ประชาชนและเกษตรกรใช้ได้นอกเหนือจากการสนับสนุนจากภาครัฐ

สำหรับภาคอุตสาหกรรม จะมีการปรับปรุงมาตรฐานการระบายน้ำทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรมให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล และกำกับดูแลควบคุมการระบายน้ำทางอากาศอย่างเข้มงวด ทางด้านสาธารณสุข ได้เปิดคลินิกมลพิษเพื่อรักษาโดยแพทย์เฉพาะทาง ขอความร่วมมือจัดห้องสะอาด หรือ clean room ตามศูนย์เด็กเล็ก บ้านพักคนชรา และโรงพยาบาลทั่วประเทศ รวมไปถึงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสามารถประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพด้วยตนเอง พร้อมจัดทำแผนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั่วประเทศ

นายกฯกล่าวว่า แม้ช่วงนี้สถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้น แต่อีก 2-3 วันนี้ มีการพยากรณ์ว่าลมจะเริ่มอ่อนตัว อาจทำให้มีฝุ่นละอองสะสมเกิดขึ้นได้อีก และในเดือนก.พ.ที่เป็นช่วงเปลี่ยนจากฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อน อากาศจะแปรปรวน ความกดอากาศอ่อนกำลังลงเป็นอีกช่วงที่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง สำหรับรายละเอียดมาตรการตามแผนปฏิบัติการที่ได้กล่าวข้างต้น พี่น้องประชาชนสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษ ทั้งนี้ รัฐบาลได้ยกระดับให้ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC) ติดตามและประเมินสถานการณ์ รวมทั้งการสั่งการต่างๆ ในเรื่องฝุ่นละออง PM2.5 อย่างเป็นเอกภาพ โดยตนจะกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด

ทั้งลำปาง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากที่ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กพีเอ็ม 2.5 และพีเอ็ม 10 ยังเป็นปัญหาใหญ่ของจ.ลำปาง โดยค่าฝุ่นเกินมาตรฐานติดต่อกันมาแล้ว 22 วันแล้ว ประกอบกับอากาศที่หนาวเย็นลง ซึ่งในวินเดียวกันนี้ จ.ลำปาง มีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 7 องศาเซลเซียส ทำให้เกิดสภาพหมอกลดต่ำเห็นทั้งหมอกและฝุ่นควันอยู่ระดับต่ำเห็นได้อย่างชัดเจน ขณะนี้หลายโรงเรียนได้สั่งการให้นักเรียนงดเข้าแถวกลางที่โล่งแจ้งแล้ว โดยโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย แจ้งผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ให้อาจารย์ในคาบวิชาแรกทราบว่า เนื่องจากปัญหาฝุ่นทำให้นักเรียนมีปัญหาด้านสุขภาพ บางคนเลือดกำเดาไหล จึงให้ย้ายไปเข้าแถวเคารพธงชาติหน้าชั้นเรียนในคาบวิชาแรกแทน

ขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ออกประกาศเรื่องให้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ เนื่องจากค่ามลพิษทางอากาศเกินมาตรฐาน โดยเห็นสมควรให้สาขาวิชาหรืออาจารย์ประจำสาขาวิชาที่มีความพร้อมในการจัดการศึกษาในระบบออนไลน์จัดการเรียนรู้อิงได้ตลอดเวลาทุกสถานที่ตามมาตรฐานหลักสูตรของสาขาวิชานั้นๆ ไม่จำเป็นต้องให้นักศึกษาเดินทางมาเรียนที่มหาวิทยาลัย

ที่กองบัญชาการกองทัพบก พ.อ.ศิริจันทร์ งามทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝุ่นละอองในขณะนี้ทุกภาคส่วนกำลังร่วมกันป้องกันและแก้ไข โดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่ได้จัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง เร่งป้องกันและ

ลดผลกระทบจากภาวะฝุ่นละอองขนาดเล็กพีเอ็ม 2.5 ให้ยุติโดยเร็วที่สุดและเป็นรูปธรรม เน้นการระดมเครื่องมือสาธารณสุข รวมถึงเฮลิคอปเตอร์จากทุกหน่วยงานบูรณาการตามแผนปฏิบัติการให้ทันต่อสถานการณ์ด้านฝุ่นละอองที่กำลังมีอยู่ในขณะนี้

สำหรับในพื้นที่ภาคเหนือ กองทัพบกโดยกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพบกที่ 3 ได้ติดตามและเข้าแก้ไขสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการฉีดพ่นละอองน้ำในพื้นที่ต่างๆ และการรณรงค์ ซึ่งขณะนี้สภาพอากาศในจังหวัดลำปาง น่าน แพร่ พะเยา และตาก เริ่มมีผลกระทบต่อประชาชน

พ.อ.หญิงศิริจันทร์กล่าวว่า ในวันที่ 27 ม.ค. กองทัพบกร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย นำเฮลิคอปเตอร์บรรเทาสาธารณภัยแบบ KA-32 จำนวน 2 ลำ ซึ่งอยู่ระหว่างการฝึกบินควบคุมไฟป่าประจำปี 2563 ในระหว่าง 27-31 ม.ค.2563 เข้าสนับสนุนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน รวมถึงลดปริมาณฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคเหนือด้วย โดยจะให้การสนับสนุนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

วันเดียวกัน นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายชงชัย ลีออคฤ์ เลขาธิการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจสอบแผนสำหรับประกอบพิธีมาปณิก หรือเมรุ ฼ วัชรพงษ์โมสิตาราม วรมหาวิหาร และวัชรอุณหราชวรารามราชวรมหาวิหาร

นายเทวัญกล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ เป็นผลมาจากการสำรวจพบว่าประเทศไทยได้รับผลกระทบทางอากาศจากละอองฝุ่นพีเอ็ม 2.5 (PM2.5) จึงได้กำชับให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติตรวจสอบการปล่อยฝุ่นควันจาก฼าปนสถานต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชน โดยเริ่มจากวัดที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางเข้าชม และใกล้แหล่งชุมชน คือ วัชรพงษ์โมสิตารามวรมหาวิหาร และวัชรอุณหราชวรารามราชวรมหาวิหาร

จากการตรวจสอบทั้งสองวัดพบว่าได้ใช้เมรุเผาศพแบบไร้มลภาวะ และมีระบบการจัดการที่ดี ควันที่ออกมาเป็นส่วนน้อยและไม่

เป็นอันตรายต่อพื้นที่ชุมชน อีกทั้งยังมีการตรวจสอบและซ่อมบำรุงเป็นประจำ โดยกรมอนามัยและกรมควบคุมมลพิษ จึงกำชับทางวัดให้ควบคุมอย่างต่อเนื่อง และขอความร่วมมือประชาชนให้เลิกใช้วัสดุที่ไม่เป็นมลพิษในการเผาปนกิจ

นายแพทย์กล่าวด้วยว่า วันเดียวกันนี้ยังได้รณรงค์การสวมหน้ากากอนามัย โดยแจกหน้ากากอนามัยให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะชาวจีนที่มาเที่ยววัดอรัญญิกจำนวนมาก พร้อมขอความร่วมมือวัดให้ช่วยประชาสัมพันธ์และรณรงค์การใช้หน้ากากอนามัย โดยจะประสานไปทางกรมอนามัยเพื่อขอรับหน้ากากอนามัยเพิ่มเติมเพื่อแจกจ่ายให้กับนักท่องเที่ยว พระ เจ้าหน้าทีภายในวัด และแจกจ่ายไปยังวัดต่างๆ ที่มีปริมาณนักท่องเที่ยวมาก

กกต.เคาะช่อมกำแพงเพชร 23กพ.กาบัตร

รับสมัคร29มค.-2กพ.
'สมพงษ์'ยืนยันพุดนี้
ชักฟอก'บิกตู-8รมต.'
พท.หนุนโหวตงบใหม่
กกต.ประกาศ 23 ก.พ. เลือกตั้ง
ช่อม ส.ส.กำแพงเพชร รับสมัคร
29 ม.ค.-2 ก.พ. (อ่านต่อหน้า 10)

ต่อจากหน้า 1

23ก.พ.กาบัตร

บิกตูขอให้ศรัทธารัฐบาล-ครม.

เมื่อวันที่ 27 มกราคม ที่ห้องออกติทอเรียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (กท.) กล่าวตอนหนึ่งระหว่างเป็นประธานเปิดสำนักงานใหม่ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ว่า “เราร่วมชะตากรรมกันมาเยอะแล้ว ทั้งถูกชื่นชม ถูกบ่น ถูกว่า แล้วจะมาทั้งกันไม่ได้ได้อย่างไร ผมถึงทั้งทำไม่ได้ ทำกันก็ทั้งผมไม่ได้เหมือนกันนั่นแหละใช่ไหม หรือจะทั้งก็ตามใจ ผมไม่มีปัญหาเพราะผมไม่ได้ยึดติดอะไร เพียงแต่อยากใหสำเร็จ เมื่อลงทุนลงแรงกันมาขนาดนี้ 5 ปีแล้ว ทำไมไม่สงสัยกลับไปว่าทำไม 5 ปีที่ผ่านมามันไม่สำเร็จ ผมอยากจะทำแล้วรู้ไหม ถ้าทำไม่รู้ ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน มันไม่สำเร็จเพราะว่ามันยากง่ายต่างกัน แต่ข้อสำคัญจะทำงานหรือเปล่า จะสู้กันต่อ

ไหม ยังมีแรงศรัทธาทอดกันไหม ผมศรัทธากับท่าน ท่านศรัทธากับผม ศรัทธากับรัฐบาล ศรัทธากับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ศรัทธาซึ่งกันและกัน ใจสู้หรือเปล่า สู้ไหม” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อถึงช่วงนี้มีเสียงจากผู้ร่วมงานภายในห้องตอบกลับว่า “สู้” ก่อนที่นายจะกล่าวว่า “เลิกกลายเป็นมหาเสียง วันนี้ทุกคนต้องช่วยกันทำต่อทั้งหมดไม่มีใครรุ่นไหนทำได้ทีเดียว เพราะมีการพัฒนามากี่ยุคก็สมัย” จากนั้นในช่วงท้ายนายกล่าวฝากถึงสื่อที่นั่งหลังห้องว่า “วันนี้สารทั้งหมดเป็นเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรม ไม่ใช่เรื่องการเมือง ช่างหลังจำไว้ด้วยว่าพูดเรื่องอะไร อย่ามาถามอีกความขัดแย้งถามได้ทุกเรื่อง ถามทุกที่ พอพูดผิดตรงไหนก็เอาแล้ว นั่นแหละทำลายประเทศตัวเอง วันนี้ว่าจะไม่โมโหแล้ว”

ยันพร.งบ63ต้องเคารพกฎหมาย

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ส่วนเรื่องปัญหาการเมืองเกี่ยวกับงบประมาณที่ทุกคนต้องเคารพกฎหมาย อีกปัญหาสำคัญก็คือการบริหารจัดการน้ำ โดยเรื่องการสร้างเขื่อนหรือทำอะไรในพื้นที่ต้องมีการประชาพิจารณ์ทุกเรื่อง ไม่สามารถทำได้วันเดียว หลายอย่างต้องใช้เวลา 5-20 ปี ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปหลายอย่างจะทำตามใจไม่ได้ เพราะต้องมีหลักคิด ข้อมูลและเหตุผล ต้องสอนให้คนรู้จักคิด วิเคราะห์บนพื้นฐานเดียวกัน เราต้องปรับทุกอย่างโดยเฉพาะความคิด ต้องการสร้างหลักคิดที่ดีและแผนนโยบายที่ถูกต้อง นโยบายรัฐบาลยังคงเน้นย้ำเรื่องความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน “ยอมรับว่าที่ผ่านมาเรามีกระแสวิพากษ์วิจารณ์แต่ก็พยายามเดินหน้าต่อไป และไม่เคยกทำให้สถาบันเสื่อมเสีย จึงขอให้ช่วยกันสร้างความเข้าใจว่า รัฐบาลทำงานในทุกมิติ ให้ตรงกับเป้าหมายตามงบประมาณ ทุกเรื่องต้องเชื่อมโยงกัน

และยืนยันว่าจะไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้ใคร ผมต้องการสร้างหลักคิดที่ดีและถูกต้อง สิ่งใดไม่ถูกกฎหมาย หรือไม่โปร่งใส มีการทุจริตก็ต้องตรวจสอบและลงโทษ อย่างไรก็ตาม ในส่วนที่มีการแชร์ข้อมูลต่างๆ พยายามอ่านทั้งหมดเกือบทุกคน เรื่องการสร้างเขื่อนและภัยแล้งที่มีการเข้าใจไปต่างๆ ผมไม่โทษใคร แต่โทษตัวเอง เพราะเราต้องทำให้ประชาชนรู้และเข้าใจ” นายกล่าว

'อนุทิน'โยนปชป.คูนินพิงู

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) กล่าวกรณีที่นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เปิดเผยกณีนที่มี ส.ส.ภท.เสียบัตรแทนกันในการลงมติร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อาจส่งผลกระทบต่อการใช้งบประมาณ ได้มีการพูดคุยทำความเข้าใจกับทางพรรคประชาธิปัตย์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือยัง ว่า เป็นเรื่องของพรรคประชาธิปัตย์เรื่องนี้คงไม่ต้องพูดคุยอะไร คนที่เป็นต้นสังกัดและเป็นหัวหน้าก็ต้องไปจัดการกับเรื่องราวภายในพรรคของตัวเอง เพราะมารยาทในการอยู่ร่วมมีอยู่แล้ว และทำงานร่วมกันต้องพยายามขัดแย้งให้น้อยที่สุด ทำความเข้าใจให้มากที่สุด ถ้าคนในสังกัดมีกิริยาที่ไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้อง และทำให้การร่วมมือในการทำงานร่วมกันมีอุปสรรค คนที่เป็นต้นสังกัดก็ต้องไปจัดการ เหมือนที่ต้นจัดการกับคนในพรรคของตน

ผู้สื่อข่าวถามว่า จากเรื่องดังกล่าว ภท.กับปชป.ยังสามารถทำงานร่วมกันต่อไปได้หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ได้ไม่มีปัญหา เอาเรื่องบ้านเมืองเป็นเรื่องสำคัญ

แกนปชป.นัดส.ส.กินข้าว28ม.ค.

รายงานข่าวจากพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) แจ้งว่า นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้า ปชป.

และนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการ ปชป. ได้มีหนังสือเชิญอดีต ส.ส.ปชป.ที่ยังอยู่กับพรรค ประมาณ 100 คน ร่วมรับประทานอาหารเย็น ในวันที่ 28 มกราคม เวลา 18.00 น. ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น คาดว่าเป็นการพบปะพูดคุยกันถึงสถานการณ์ของพรรค พร้อมกับเปิดโอกาสให้มีการสอบถามถึงกรณีที่มีสมาชิกพรรคหลายคน ทั้งผู้ที่เป็น ส.ส.และอดีต ส.ส. ถือเป็นบุคลากรสำคัญของพรรค รวมถึงอดีตผู้สมัคร ส.ส. ทายอลาออกจากพรรค

รายงานข่าวแจ้งด้วยว่า งานเลี้ยงดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากมีอดีต ส.ส.หลายคนบ่นถึงความไม่สนใจของผู้บริหารพรรคชุดปัจจุบันว่าไม่ค่อยให้ความสำคัญกับงานของพรรค รวมถึงอดีต ส.ส.และสมาชิกพรรคที่ไม่มีตำแหน่งใดในรัฐบาลทำให้เกิดความห่างเหินกัน ขณะเดียวกันเกิดกรณีที่มีบุคคลใกล้ชิดของหัวหน้าพรรคออกมาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์เรื่องที่เกิดขึ้นในพรรค ส่งผลกระทบกับภาพลักษณ์ของพรรค ว่ามีความแตกแยกกัน จึงได้มีการสะท้อนปัญหาดังกล่าวถึงคณะผู้บริหารพรรค จนทำให้ผู้บริหารพรรคออกหนังสือเชิญดังกล่าว

‘ฝ่ายค้าน’ยื่นซักฟอก29ม.ค.

ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีการประชุมร่วมกันระหว่าง 7 พรรคฝ่ายค้าน โดยมีหัวหน้าพรรคของทั้ง 7 พรรค รวมทั้ง นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรค พท. นายสุทิน คลังแสง ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) และตัวแทนจากคณะกรรมการกิจการพิเศษ (กพศ.) พรรค พท. เพื่อพูดคุยกันถึงประเด็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจ

โดยนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรค พท.และผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า จะยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจและวางตัวบุคคลที่จะอภิปรายให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ข้อมูลแน่น ชัดเจน ยืนยันสนามซักฟอกนี้ไม่ใช่สนามการฝึกพูด มั่นใจฝ่ายค้านพร้อมจะยื่นญัตติ ในวันที่ 29 มกราคมนี้เป็นต้นไป แต่หากจะเลื่อนไป 1-2 วันก็ไม่กระทบกับกรอบเวลา เชื่อว่า วันนี้ (27 มกราคม) จะได้ข้อยุติเรื่องถ้อยคำในร่างญัตติดังกล่าวที่จะยื่น

นายภูมิธรรมกล่าวว่า การยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจเนื่องจากเห็นว่ารัฐบาลมีจุดบกพร่องและบริหารราชการแผ่นดินล้มเหลว ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและระบบการเมือง รวม

ทั้งสังคมและเรื่องการทำผิดกฎหมายที่นำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน ที่ฝ่ายค้านจะพุ่งเป้าอภิปราย โดยการอภิปรายรัฐมนตรีนั้นจะไม่แบ่งแยกพรรค แต่จะรวมตัวกันในฐานะฝ่ายค้าน และยืนยันที่จะทำให้การอภิปรายครั้งนี้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

อนค.พุ่งเป้าบริหาร-ศก.เหลว

นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) กล่าวว่า หลังจากที่ฝ่ายค้านได้ทำงานร่วมกันมาในการเตรียมการอภิปรายไม่ไว้วางใจ โดยมีกรอบการอภิปรายถึงความล้มเหลวในการทำงานของรัฐบาลชุดนี้ รวมถึงการทำงานของรัฐบาลชุดนี้กำลังพาประเทศไปในที่ผิดทิศทาง มีความสำคัญไม่น้อยกว่าการอภิปรายในประเด็นการทุจริตเลย หรืออาจมีความสำคัญมากกว่า ดังนั้น หน้าที่ของฝ่ายค้านจะทำหน้าที่แทนประชาชนให้ดีที่สุด ให้สมกับที่ประชาชนไว้วางใจ นั่นคือการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล โดยในกรอบใหญ่ที่ฝ่ายค้านได้หรือคือกรอบเศรษฐกิจ กรอบปัญหาทางด้านสังคมอื่นๆ ทิศทางการทำงานของประเทศ และกรอบการคอร์รัปชัน อนค.จะอธิบายไปในทิศทางดังกล่าว พร้อมเชื่อมั่นว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจของ 7 พรรคร่วมฝ่ายค้านจะทำให้ประชาชนเห็นถึงความไม่มีประสิทธิภาพและความล้มเหลวในการทำงานของรัฐบาลชุดนี้ ทั้งนี้ ยอยากให้ประชาชนและ ส.ส.ไม่ว่าฝ่ายใด ร่วมกันตรวจสอบและพิจารณาสิ่งที่ฝ่ายค้านจะนำเสนอ หากฟังอย่างเปิดใจและไม่ใช่อคติ เชื่อว่าสังคมจะเห็นคล้อยไปในทิศทางเดียวกันว่าไม่สามารถไว้วางใจให้รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา บริหารประเทศต่อไปได้

‘วันนอร์’จ้องถล่มละเว้นรธน.

นายวันนอร์ มั่นนอร์ มะทา หัวหน้าพรรค ประชาชาติ (ปชช.) กล่าวว่า การบริหารประเทศของรัฐบาลจะต้องมองถึงประชาธิปไตยในรัฐธรรมนูญที่ได้กล่าวไว้ มองว่ารัฐบาลนี้ไม่ค่อยสนใจในเรื่องของรัฐธรรมนูญและประชาธิปไตย รวมไปถึงการออกแบบรัฐธรรมนูญในส่วนของสมาชิกวุฒิสภา โดยพรรคฝ่ายค้านจำเป็นต้องอภิปรายเรื่องจริยธรรมของรัฐมนตรี และยืนยันว่ามีหลักฐานที่สามารถจับต้องได้ เพราะมีประชาชนส่งเข้ามาให้จำนวนมาก รวมถึงเรื่องการปฏิรูปที่มีแต่เพียงตัวหนังสือ แต่ในเชิงปฏิบัติกลับไม่มีความคืบหน้า โดยเฉพาะเรื่องการปฏิรูปการเมือง เป็นเรื่องสำคัญแต่กลับล้มเหลว ดังนั้น พรรคฝ่ายค้านจึง

จำเป็นต้องรวบรวมสิ่งที่นายกรัฐมนตรีและคณะมาเย้ยอภิปรายในครั้งนี้

‘สร.-พช.’ยืนยันมีใบเสร็จมัดแน่น

นพ.เรวัต วิศรุตเวช รองหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย (สร.) กล่าวว่า การอภิปรายของสร.โดย พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรค สร. ที่จะพุ่งเป้าไปที่ปัญหาการถวายสัตย์ปฏิญาณตนของนายกรัฐมนตรีและ ครม. โดยเฉพาะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีและจะอภิปราย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วย รวมถึงกรณีที่ดินเคาะกรรมกรสรรหา สว.ได้เลือกตัวเองเข้ามาดำรงตำแหน่ง สว. และให้ สว.ทั้ง 250 คน โหวตเลือกตนเองเป็นนายกรัฐมนตรี เชื่อว่าเป็นเรื่องที่ไม่ชอบธรรม ไม่มีประเทศใดในโลกทำกัน นอกจากนี้ ยังมีประเด็นที่รัฐบาลเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุน โดยเฉพาะโครงการอีอีซีที่มีการใช้อำนาจตามมาตรา 44

นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ หัวหน้าพรรคเพื่อชาติ (พช.) กล่าวว่า เรื่องของความเห็นของประชาชน นักการเมืองและข้าราชการที่ทนไม่ได้กับการบริหารประเทศของรัฐบาลชุดนี้ นำมาซึ่งข้อมูลที่ได้รับจากประชาชน เพื่อที่จะนำมาอภิปรายไม่ไว้วางใจ โดยเชื่อว่าหลังการอภิปรายหาก ส.ส.รัฐบาลยังคงมีสนับสนุนอยู่ก็ไม่ว่าอย่างไรแล้ว ถ้าหาก ส.ส.ยกมือให้ ประชาชนในพื้นที่ก็จะนำไปพิจารณาว่าจะสนับสนุน ส.ส.ดังกล่าวในอนาคตหรือไม่ มันใจมีข้อมูลเด็ดในการอภิปราย พร้อมฝากไปยังรัฐบาลว่า ไม่ต้องทวงใบเสร็จ เพราะฝ่ายค้านจะมีใบเสร็จมาให้เอง อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่าการประชุมในครั้งนี้ไม่มีตัวแทนจากพรรคเศรษฐกิจใหม่ (ศม.) มาร่วมประชุมกับพรรคร่วมฝ่ายค้านแต่อย่างใด

ให้ศม.ทบทวน-เอาใจแน่

รายงานข่าวจากวงประชุม 7 พรรคร่วมฝ่ายค้านว่า การประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้านวันนี้มีประเด็นสำคัญคือเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลแต่ไม่มีคนจากพรรคเศรษฐกิจใหม่ (ศม.) เข้าร่วมประชุมด้วยนั้น เพราะพรรคฝ่ายค้านได้ให้พรรคศม.ไปทบทวนบทบาท และทำที่ของตนเอง รวมถึงไปจัดการปัญหาภายในของพรรค โดยเฉพาะเรื่องคณะกรรมการบริหารที่ยังมีปัญหา และต้องชี้ชุดรักษาการอยู่ ทำให้ไม่สามารถตัดสินใจในประเด็นต่างๆ ได้ทันที ขณะเดียวกัน เวลาที่

ถูกถามเรื่องจุดยืนพรรค คสม.ก็ยืนยันว่าจะยังอยู่ฝ่ายค้าน แต่เวลาโหวตก็จะไม่ทำตามมติขึ้นอยู่กับประเด็น ทำให้พรรคร่วมฝ่ายค้านไม่เป็นหนึ่งเดียวกัน อย่างไรก็ตาม สำหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะมีขึ้นนั้น ฝ่ายค้านไม่ได้เปิดโอกาสการใช้สิทธิของพรรค คสม.ที่จะอภิปรายโดยเฉพาะ นายमंत्रीชาญ แสงสุวรรณ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรค คสม. เพียงแต่ต้องการให้แจ้งว่าจะอภิปรายเรื่องใดบ้าง และจะใช้เวลาเท่าไร เพื่อกำหนดเวลาจัดคิวให้เป็นระบบไม่ซ้ำซ้อน จนวันนี้ก็ไม่มีการติดต่อสื่อสารใดๆ ขณะที่ผู้สื่อข่าวพยายามโทรสอบถาม นายสุภดิช อากาศฤกษ์ หัวหน้าพรรค คสม.แต่ไม่สามารถติดต่อได้

วิปค้านจ่อขำแหละถึง9รมต.

นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พท. และประธานวิปฝ่ายค้าน ให้สัมภาษณ์ถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่า ตัวบุคคลที่พรรคร่วมเสนอมาเป็นตัวบุคคลเดียวกัน ไม่ต่างกันมากนัก ดังนั้น ก็จะอยู่ที่ประมาณ 5+4 คน หรืออาจเป็น 6-7 คน หรือ 9 เลยก็น่าจะพอ เพราะมีข้อมูลใหม่เพิ่มขึ้นมาจำนวนมาก ไม่ว่าจะปัญหาเรื่องฝุ่นพีเอ็ม 2.5 ฯลฯ ซึ่งสะท้อนภาวะผู้นำ และการแก้ของประเทศไทยมีประสิทธิภาพหรือไม่

เมื่อถามว่า โพลอยากให้ฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทั้งคณะมากกว่า นายสุทินกล่าวว่า ก็รับฟัง แต่ทั้งคณะกับรายบุคคลจะมีข้อดีข้อเสียต่างกัน เพราะการอภิปรายนายชวรัตน์สามารถพูดถึงทั้งคณะได้ แต่ถ้าอภิปรายทั้งคณะเวลาที่ลงมติพวกแกจะดำในรัฐบาลก็อาจรอด หรือคนดี ก็อาจโดนไปกับคนไม่ดีได้ ดังนั้น จึงคิดว่าการอภิปรายเป็นรายบุคคลน่าจะดีกว่า ซึ่งคิดว่าการอภิปรายเป็นรายบุคคลน่าจะดีกว่า ซึ่งคิดว่าการอภิปรายเป็นรายบุคคลน่าจะดีกว่า ซึ่งคิดว่าการอภิปรายเป็นรายบุคคลน่าจะดีกว่า

ถก3วาระรวดต้องเหตุผลพอ

นายสุทินกล่าวถึงกรณีข้อเสนอที่ให้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทั้ง 3 วาระรวดนั้น ฝ่ายค้านทั้งหมดจะหารือกันก่อนว่าพร้อมจะสนับสนุนแนวทางดังกล่าวหรือไม่ แต่ยอมรับว่าปกติแล้วกฎหมายที่จะให้ความเห็นชอบผ่าน 3 วาระรวดได้ จะต้องเป็นเรื่องคอขาดบาดตายเท่านั้น และต้องมีเหตุผลเพียงพอที่จะอธิบายต่อสาธารณะได้ เชื่อว่าร่างกฎหมายงบประมาณปี 2563 จะเป็นโมฆะ หลังเกิดปัญหาที่มีการเสียบัตรแทนกัน ฝ่ายค้านจะ

รอดูคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ และเดินหน้าเพื่อเอาผิดทางอาญากับผู้ที่เสียบัตรลงคะแนนแทนกันด้วย

'โกลิน'หนุนชงกม.งบโหวตใหม่

นายโกลิน พลกุล คณะกรรมการยุทธศาสตร์ พท. แถลงถึงกรณีการเสียบัตรแทนกันว่า กรณีนี้ถือว่า การตรากฎหมาย หรือกระบวนการกฎหมายขัดกับหลักรัฐธรรมนูญ โดยการลงคะแนนในแต่ละขั้นตอนต้องเป็นไปโดยสุจริตซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยไว้แล้ว ประเด็นไม่ใช่ใครเสียบัตรแทนใคร หรือช่องลงคะแนนน้อย แต่เป็นการลงคะแนนโดยสุจริตใช้หรือไม่ ทั้งนี้ ไม่อยากเห็นองค์กรใดที่มีอำนาจชี้ขาด

เรื่องนี้ไปบอกว่าการร่าง พ.ร.บ.ที่กระบวนการขัดรัฐธรรมนูญนี้ใช้ได้ หาก พท.เป็นรัฐบาล จะเอาร่าง พ.ร.บ.ที่ผ่านสภา แล้วกลับมาเสนอเข้าสภาเพื่อให้ลงมติใหม่ตั้งแต่วาระที่ 1 เพื่อดำเนินการให้ถูกต้อง เชื่อว่าหากขอความร่วมมือกันจะใช้เวลาในการพิจารณาไม่มาก และจะส่งงานกว่า

จี'บักตู้ออกเช่นส.ส.กบัตร์แทน

นายชุมสาย ศรียากย์ รองโฆษกพรรค พท. กล่าวถึงการกบัตร์แทนกันของ ส.ส.บางพรรคว่า ประธานรัฐสภาได้มีความเห็นว่าการเสียบัตรแทนกัน ทำให้ไม่ได้ มีโทษตามกฎหมาย จากประเด็นนี้ อาจทำให้ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณต้องตกไป ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญได้เคยวินิจฉัยเอาไว้ ซึ่งถือเป็นบรรทัดฐาน โดยนายชวรัตน์ต้องพิจารณายุบสภาหรือลาออก ถ้าฝืนมากไป จะมีแรงเสียดทานมากไปในทุกมิติ

วิวรธนไชยชิงบ63รอบ2ฉลุยแน่

นายวิวรธนไชย ณ กาฬสินธุ์ อดีต ส.ส.กาฬสินธุ์ เผยว่า หลังจากเสนอความเห็นให้รัฐบาลแก้ปัญหาร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ 2563 ด้วยการนำร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวกลับเข้าสภาอีกครั้ง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 3 วาระรวด โดยใช้กรรมวิธีการเต็มสภา ได้มีบุคคลในวงการบริหารและวงการเมือง โทรศัพทมาสอบถามย้ำว่า วิธีการดังกล่าว สามารถทำได้หรือไม่ ซึ่งได้ยืนยันว่า ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเมื่อปี 2535 หลังเหตุการณ์ พ.ค.ทมิฬ ได้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ประธานสภาผู้แทนฯ เป็นประธานรัฐสภา และนายชวรัตน์ต้องมาจากส.ส. ด้วยวิธีการใช้กรรมวิธีการเต็มสภามาแล้ว และจำได้แม่นยำเพราะได้ลุกขึ้นอภิปรายยืนตีที่จะมีนายชวรัตน์เลือกตั้งด้วย

อดีต ส.ส.กาฬสินธุ์กล่าวอีกว่า ในการ

พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ รอบใหม่นี้ น่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่าย เพราะร่าง พ.ร.บ.ได้ผ่านขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับการออกกฎหมายงบประมาณ มาครบแล้ว ฝ่ายค้านเองไม่ได้คัดค้านร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ โดยได้งดออกเสียงหรือแอบสแตน ทั้งวาระ 1 และในวาระ 3 โดยเห็นว่ารัฐสภาได้สร้างกระแสผ่านงบประมาณเพื่อเร่งให้เกิดการพัฒนาประเทศ จึงแสดงท่าทีไม่ขัดขวางงบประมาณที่จะเกิดประโยชน์ต่อประชาชน ดังนั้นการพิจารณาของสภาผู้แทนอาจใช้เวลาวันเดียวหรือสองวัน ส่วนวุฒิสภาเป็นไปได้ว่าจะใช้เวลาน้อยกว่านั้น

“ผมเชื่อว่าวิธีการนี้จะช่วยแก้ปัญหาได้ นายชวรัตน์จะได้เอาเวลาไปแก้ปัญหาไวรัสโคโรนา ส่วนข้าราชการก็จะได้สบายใจในการเบิกจ่ายหรือใช้จ่ายงบประมาณ” นายวิวรธนไชยกล่าว

ร้องป.ป.ช.ฟัน4ส.ส.เสียบัตรแทน

ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ให้สัมภาษณ์ภายหลังยื่นคำร้องเพื่อให้ ป.ป.ช.สอบเอาผิด ส.ส.พรรคภูมิใจไทย (ภท.) และ ส.ส.พรรคพลังประชาชน (พปช.) จากกรณีที่นายฉลอง เทอดวิระพงศ์ และนางนาถิ รัชกิจประการ ส.ส.ภท. ไม่อยู่ในประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 แต่ปรากฏว่ามีชื่อเป็นผู้ลงคะแนน

(อ่านต่อหน้า 11)

ต่อจากหน้า 10

23ก.พ.กบัตร์

เห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าว ตามที่นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้า ปชป. ได้นำมาเปิดเผยต่อสาธารณชน จนกระทั่งนำไปสู่การใช้สิทธิตามมาตรา 148(1) ของรัฐธรรมนูญ 2560 โดยการเข้าชกกันของ ส.ส. ในการเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่าร่างกฎหมายดังกล่าวตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่ เนื่องจากต้นเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากกรณีของนายฉลอง เทอดวิระพงศ์ ส.ส.พัทลุง พรรคภูมิใจไทย ที่เดินทางไปร่วมกิจกรรมวันเด็กที่ จ.พัทลุง ในวันที่มีการลงคะแนนเห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าว และนางนาถิ รัช

กิจประการ ส.ส.บัญญัติรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ก็ปรากฏภาพถ่ายอยู่ที่ประเทศจีน แต่บุคคลทั้งสองกลับมีชื่อร่วมลงมติในที่ประชุมสภา

เมื่อวันที่ 11 มกราคมที่ผ่านมาด้วย นอกจากนั้นยังมีพฤติการณ์เสียบบัตรลงคะแนนแทนกันของ นายสมบูรณ์ ชาร์มย์ ส.ส.บุรีรัมย์ ภท. และ น.ส.กริม พูลเจริญ ส.ส.สมุทรปราการ พปชร.ได้นำบัตรมาเสียบกดลงคะแนนรับร่างกฎหมายดังกล่าวด้วย ปรากฏตามภาพถ่ายการเสียบบัตรแทนกันที่สื่อมวลชนรายงานกันอีกด้วย

กกต.เคาะเลือกตั้งช่อม23ก.พ.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สำนักงาน กกต.ได้เผยแพร่เอกสารข่าว ระบุว่า กกต.ได้ออกประกาศ กกต. เรื่องกำหนดวันเลือกตั้ง และวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกำแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยกำหนดวันและเวลาในการออกเสียงเลือกตั้ง ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00-17.00 น. และกำหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 29 มกราคม-วันที่ 2 กุมภาพันธ์ เวลา 08.30-16.30 น. ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 2 กำหนด ทั้งนี้ การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งและ

การสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง พรรคการเมืองที่ประสงค์จะผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่างในเขตเลือกตั้งใดต้องมีสาขาพรรคการเมือง หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดในจังหวัดนั้น การสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งจากสาขาพรรคการเมือง หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดในเขตเลือกตั้ง ให้พรรคการเมืองสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด และการสรรหาให้ดำเนินการตามข้อบังคับของพรรคการเมืองนั้น และให้หัวหน้าพรรคการเมืองออกหนังสือรับรองผู้สมัครที่ได้รับการสรรหาตามแบบที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด สำหรับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ให้คำนวณจากที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่างลงจนถึงวันเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแต่ละคน ต้องใช้จ่าย ในการเลือกตั้งไม่เกิน 1.5 ล้านบาท ผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละคนต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ภายใน 90 วัน นับจากวันเลือกตั้ง ส่วนการหาเสียงเลือกตั้งให้กระทำได้ตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่างลงจนถึงวันก่อนวันเลือกตั้ง ตามพร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.มาตรา 68 (2)

'สปก.' เล็งเช่าที่ดินแจกเกษตรกรทำกิน

กรุงเทพธุรกิจ ● “ธรรมนัส” เล็งเช่าที่ดิน
ธนากรักษ์ไร่ละ 100 บาทต่อปี แจก
เกษตรกรทำกินลดเหลื่อมล้ำ ด้าน “สมคิด”
หนุน ธกส.-ออมสินปล่อยกู้เพิ่มสภาพ
คล่อง พร้อมจัดแปลงใหญ่ เกษ 88
การ์มองเต้ วังน้ำเขียว

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานเพื่อการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
อยู่ระหว่างเตรียมลงนามบันทึกความ
เข้าใจ (เอ็มโอยู) กับกรมธนารักษ์
กระทรวงการคลัง และกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ เพื่อขับเคลื่อน
นโยบายให้เกษตรกรเข้าถึงที่ดินทำกิน
ลดความเหลื่อมล้ำ

โดย ส.ป.ก. จะเช่าที่ดินของกรม
ธนารักษ์ในราคา 100 บาทต่อไร่ต่อปี
เพื่อนำที่ดินที่เช่าไปจัดสรรให้กับเกษตรกร
ที่ไม่มีที่ทำกิน จะนำสาธารณูปโภค
พื้นฐาน เข้าพัฒนาพื้นที่ให้พร้อมที่

เกษตรกรจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม
“เตรียมให้กองทุนจัดสรรที่ดิน
ที่ ส.ป.ก. ซึ่งมีเงินประมาณ 900 ล้าน
บาท เช่าที่กรมธนารักษ์ นำไปแจก
ให้เกษตรกรทำกิน โดยนายสมคิด
จตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้
มอบนโยบายให้ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และ
ธนาคารออมสิน เป็นผู้ปล่อยสินเชื่อ
เพื่อสนับสนุนเกษตรกร ส่งเสริมให้
เกษตรกรที่มีที่ดิน โดยกรมธนารักษ์มี
ที่ดินประมาณ 12.6 ล้านไร่ มีบางส่วนที่
เหลือจากการใช้ของหน่วยงานรัฐบางส่วน
ปล่อยให้เช่า”

ทั้งนี้ ได้สั่งการให้สำนักงานการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ใน
72 จังหวัด เร่งดำเนินการตรวจสอบ
การถือครองที่ดินแปลงใหญ่ที่มีการ
ถือครองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อ
นำมาจัดให้เกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกิน
และมีอยู่อาศัยและตามนโยบายรัฐบาล

รวมถึงให้ ส.ป.ก. เร่งปรับปรุงที่ดิน เพื่อ
ให้เกษตรกรเข้าถึงที่ดินทำกิน โดยการ
ปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิและการถือครอง
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตลอดจนการจัด
ที่อยู่อาศัยในที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตาม
นโยบายรัฐบาล โดยงบประมาณปี 2563
คาดว่า ส.ป.ก. ได้รับจัดสรรงบประมาณ
1,805 ล้านบาท

แหล่งข่าวจาก ส.ป.ก. กล่าวว่
ล่าสุดน่าจะชัดเจนแล้วว่าที่ดิน 88
การ์มองเต้ ที่เกี่ยวข้องกับนายสมศักดิ์
พันธ์เกษม ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ
จ.นครราชสีมา เขต 11 โดยถือครอง
ที่ดินที่ตั้งอยู่ใน อ.วังน้ำเขียว จำนวน
2 แปลง ประมาณ 68 ไร่ และยังได้
กระจายสิทธิให้ภรรยาและลูกๆ อีก
4 แปลง ประมาณ 195 ไร่ ซึ่งยังไม่รวม
พื้นที่บริษัท ฟาร์มไก่ 36.38 ไร่ ของ
ลูกชายที่ตั้งอยู่ใน อ.ปากช่อง ที่คาดว่า
น่าจะอยู่ในพื้นที่ ส.ป.ก. อีกหลาย
พันไร่